

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

วันที่ ๒๘ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายโชติวิทย์ ropic	ประธานสภา ฯ	โชติวิทย์ ropic	
๒.	นายธวัช พันธุ์ศรี	รองประธานสภา ฯ	ธวัช พันธุ์ศรี	
๓.	นายสำเร็จ จารัตน์	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	สำเร็จ จารัตน์	
๔.	นายบุญเชิด จารัตน์	ส.อบต.หมู่ที่ ๒	บุญเชิด จารัตน์	
๕.	นายวิสุทธิ์ สมานทอง	ส.อบต.หมู่ที่ ๓	วิสุทธิ์ สมานทอง	
๖.	นายบรรทม พันธุ์ศรี	ส.อบต.หมู่ที่ ๔	บรรทม พันธุ์ศรี	
๗.	นายส่วน พันธุ์ศรี	ส.อบต.หมู่ที่ ๖	ส่วน พันธุ์ศรี	
๘.	นายบุญเนียร พันธุ์ศรี	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	บุญเนียร พันธุ์ศรี	
๙.	นายมัธยช สมานรักษ์	ส.อบต.หมู่ที่ ๘	มัธยช สมานรักษ์	
๑๐.	นายประดับ วงษ์ศรี	ส.อบต.หมู่ที่ ๙	ประดับ วงษ์ศรี	
๑๑.	นายเต็ง เฉลียวศิลป์	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑	เต็ง เฉลียวศิลป์	
๑๒.	นายพงษ์ทร พริ้งเพระ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒	พงษ์ทร พริ้งเพระ	
๑๓.	นางกาญจนา พริ้งเพระ	ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓	กาญจนา พริ้งเพระ	
๑๔.	นางสาวรอด คงสกุล	เลขานุการสภา ฯ	รอด คงสกุล	

ผู้ร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายคำรณ พูนชัย	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	คำรณ พูนชัย	
๒.	นายสำริทธิ์ ชาวสวน	รองนายก	สำริทธิ์ ชาวสวน	
๓.	นายชาติรี จารัตน์	รองนายก	ชาติรี จารัตน์	
๔.	นายภินันท์ สมัครสมาน	เลขานุการนายก ฯ	ภินันท์ สมัครสมาน	
๕.	นายประสิทธิ์ หาญยิ่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประสิทธิ์ หาญยิ่ง	
๖.	นางสาวปิยะดา ผลดี	ผู้อำนวยการกองช่าง	ปิยะดา ผลดี	
๗.	นายอำนาจชัย พ็ชรานู	หัวหน้า สนง.ปลัด	อำนาจชัย พ็ชรานู	
๘.	นางณัฐธยาน์ จารัตน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ณัฐธยาน์ จารัตน์	

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล - แจ้งมีผู้ลงชื่อ และเข้าประชุม จำนวน ๑๓ คน ไม่เข้าประชุม ๑ คน
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.

พิธีการก่อนการประชุม

ประธาน - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน - ด้วยนายวิสุทธิ สมานทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง หมู่ที่ ๓ ได้ยื่นต่อ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองขออนุญาตให้มีการถ่ายทอดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลปราสาททอง ทั้งนี้จะได้นำปรึกษาหารือกับท่านในระเบียบวาระอื่นต่อไป

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง สมัยสามัญ สมัยที่
๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

ประธาน - ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองได้บันทึกรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕
และได้ส่งรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบว่ามี
ข้อผิดพลาดสาระสำคัญหรือไม่ ถ้ามีจะได้ชี้มติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในการแก้ไขต่อไป

นายบรรทม พันธุ์ศรี - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภา ฯ
ระเบียบวาระที่ได้รับพร้อมหนังสือเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ระเบียบวาระที่ ๒ เป็นการรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๖๕ แต่ในระเบียบวาระที่ได้รับในการประชุมวันนี้เป็นการรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลปราสาททอง สมัยสามัญสมัยที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

นางสาวรอด คงสกุล - เลขานุการสภา ฯ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดำเนินการผิดพลาดนำระเบียบวาระที่มอบให้กับท่าน
วันนี้ผิดใบ แต่ท่านประธานสภา ฯ ได้นำเรียนท่านเป็นการรับรองการประชุมสภา ฯ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๖๕ แล้ว และเจ้าหน้าที่ได้นำเอกสารฉบับถูกต้องให้กับท่านแล้ว และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ประธาน - ทุกท่านได้พิจารณาแล้ว เมื่อไม่มีผู้ใดแก้ไขหรือเพิ่มเติมจึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมด้วยมติ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอใหม่

๑.เรื่องขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง

ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง

ประธาน - เรียนเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองเป็นผู้ชี้แจง

นายคำรณ พูนชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เรียนท่านประธานสภา ฯ เนื่องจากได้รับหนังสือ
ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรตามเส้นทางในหมู่บ้าน และเชื่อมระหว่างหมู่บ้านแหล่งน้ำตื้นเขินมีวัชพืช
ปกคลุมมีน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนของราษฎรจึงได้เสนอเพิ่มเติมและ

น.๓ เปลี่ยนแปลง.../

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาฯ และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว สำหรับรายละเอียดขอ
เชิญนางณัฐธยาน์ จารัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้ชี้แจงต่อไป

นางณัฐธยาน์ จารัตน์ - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนท่านประธานสภา ฯ ด้วยผู้บริหารได้เสนอเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาต่อคณะกรรมการแผนพัฒนา ฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๒/๑ ข้อ ๒๒/๒ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ ขอชี้แจงถึงโครงการที่ได้มีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนา ครั้งที่ ๕ ตามแบบ ผ.๐๒ รายละเอียดตั้งแต่หน้าที่ ๑๐ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขภาค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑๘ โครงการ และได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการทั้ง ๑๘ โครงการ

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเกษตร แหล่งน้ำ และเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานการเกษตร จำนวน ๒ โครงการ และได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการทั้ง ๒ โครงการ

และโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ ผ.๐๒/๑ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุขภาค

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน ๑ โครงการ และได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ

และอธิบายรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ ตามแบบ ผ.๐๓ จำนวน ๓ รายการ

ในระหว่างนี้ นายวิสุทธิ สมานทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง หมู่ที่ ๓ ได้
ลงลายมือชื่อและเข้าประชุมสภา ฯ

ประธาน - สมาชิกต้องการสอบถามหรือไม่ ขอเรียนเชิญ

นายวิสุทธิ สมานทอง - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภา ฯ
ก่อนที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอสอบถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ว่าการ
เพิ่ม หรือการทำโครงการต่าง ๆ เพื่อของงบประมาณโดยเฉพาะโครงการที่ แต่ไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนา เช่น กรณี
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจะจัดตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการแต่ไม่ได้บรรจุในแผนพัฒนาตาม

ประธาน - เพื่อเกิดความเข้าใจตรงกันขอเชิญผู้บริหารได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา ฯ

นายคำณ พูนชัย - นายองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เรียนท่านประธานสภา ฯ ขอให้นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นางณัฐธยาน์ จารัตน์ - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เรียนท่านประธานสภา ฯ การดำเนินการซ่อมแซมเพื่อแก้ไข
ปัญหาเร่งด่วนไม่จำเป็นต้องบรรจุในแผนพัฒนา เช่น ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนหินคลุก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หรือสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติเป็นแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ลงหินคลุก เทปูน หรือยาง
มะตอยถนนที่เป็นหลุม จะตั้งอยู่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ส่วนกรณีที่มีการซ่อมแซมต้องมีการรื้อถอน
โครงสร้าง มีการปรับปรุงแล้วมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก มีการออกแบบ จะตั้งอยู่ในหมวดงบประมาณโครงการใดที่
ตั้งอยู่ในหมวดงบประมาณจะต้องบรรจุในแผนพัฒนาด้วย

นายสำรสิทธิ์ ชาวสวน - รองนายองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ ๑ เรียนประธานสภา ฯ ตามที่ท่านวิสุทธิ
สมานทอง สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่ ๓ ได้สอบถามกรณีที่เป็นการซ่อมแซมครุภัณฑ์ และทรัพย์สินในความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องบรรจุโครงการในแผนพัฒนา อันเป็นการจำกัดการบริหารงานของผู้บริหารในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ถ้าประชาชนร้องเรียนมาถ้าถนนชำรุด ๕ เมตร หรือ ๑๐ เมตร และมีการรื้อ
ถอนโครงสร้างของถนนแล้วจะต้องมีการเสนอบรรจุในแผนพัฒนา ดังนั้นถ้ามีถนนที่ชำรุด เสียหาย ได้ดำเนินการ

ซ่อมแซมโดยจัดซื้อยางมะตอยราดถนนที่ชำรุดโดยอาศัยแรงงานจากสมาชิกสภา ฯ เหมือนที่ผ่านมาก็สามารถแก้ไข
ปัญหาราษฎรไปพลาง ๆ ก่อนได้ ขอแจ้งท่านประธานเพียงเท่านี้

นายวิสุทธิ สมานทอง - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภา ฯ การที่จะ
รื้อถนนที่ชำรุดเสียหายแล้วมีผลกระทบกับเหล็กอันเก่าก็เป็นเกี่ยวกับถนนคอนกรีตอย่างเดียว ต่อไปถ้าจะต้อง
ซ่อมแซมถนนคอนกรีตจะต้องมาทำแผนไว้หรือเปล่าหรือจะต้องรอเพิ่มแผนพัฒนาแล้วค่อยจัดหางบประมาณ
เพราะว่าถนนแต่ละเส้นเราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเสียเมื่อไหร่ ในกรณีถนนคอนกรีตก็จะมีระยะเวลาการค้ำประกัน
สองปี หลังจากสองปีองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องซ่อมแซม กรณีบ้านพะเนามีถนนคอนกรีตที่ก่อสร้างนานแล้ว
และจะต้องซ่อมแซม ดังนั้นควรให้หมู่บ้านทำแผนพัฒนาการซ่อมแซมถนนไว้แล้วชี้แจงว่าตรงจุดใด

นายคำรณ พูนชัย - นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เรียนท่านประธานสภา ฯ ตามที่ท่านวิสุทธิ
สมานทอง ได้สอบถามความถึงถนนคอนกรีตสายอาโพน-พะเนาใช่หรือไม่ ถ้าเป็นเส้นดังกล่าวนี้ให้ช่างไปดูแล้ว
พบว่าซ่อมแซมโดยใช้ยางมะตอย หรือปูนเทพทับคงไม่ได้จำเป็นต้องรื้อถนนเก่าออกข้างหนึ่ง

ประธาน - ก็แยกแยะเป็นสองประเด็นไป ระหว่างซ่อมแซมที่เข้าลักษณะหมวดค่าใช้สอย และหมวดงบประมาณ
ที่ผมเห็นดำเนินการพยายามบรรเทาความเดือดร้อนเพื่อให้สามารถใช้งานได้ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดซื้อยาง
มะตอยแล้วจัดกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมถนน เมื่อไม่มีสมาชิกสภา อบต.จะอภิปรายต่อไปแล้ว จึงถือเป็นการปิดการ
อภิปราย จึงขอมติที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.
๒๕๖๕ หรือไม่

มติที่ประชุม - เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ด้วยมติ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

๒.เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมวดงบประมาณ

ประธาน - ขอเชิญนายกององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ชี้แจง

นายคำรณ พูนชัย - นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เรียนท่านประธานสภา ฯ สืบเนื่องมาจาก
โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกจากที่ดินนางชวน สมัครสมาน ถึงวัดป่าทงรัตน บ้านระงอล หมู่ที่ ๔ ได้ตั้ง
งบประมาณในข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไว้ ๑๘๑,๒๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลงหินคลุก
ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปัจจุบันโครงการนี้หมดความจำเป็นที่จะดำเนินการแล้วจึง
ขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขออนุมัติโอนลดไปตั้งรายการใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายทางคุ้มบุญโลก - บ้านกาเกาะ) บ้านระงอล หมู่ที่ ๔ ตำบลปราสาททอง งบประมาณ ๑๘๑,๐๐๐ บาท เพื่อจ่าย
เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ถนนเส้นนี้มีสภาพเป็น
หลุม เป็นบ่อ ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ทั้งนี้ตามแบบ และรายละเอียดที่ให้ท่านสมาชิกสภา ฯ

นายบรรทม พันธุ์ศรี - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภา ฯ ก่อน
อื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญตรงคุ้มบุญโลก ขอทำความเข้าใจกับท่านสมาชิกคือถนนเส้นนี้
ตรงกลางคุ้มบุญโลกเป็นที่ต่ำ ฝนตกมามีน้ำท่วมขังและถนนเป็นหลุมบ่อมาก

ประธาน - เมื่อไม่มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดสอบถาม ขอมติที่ประชุมอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมวดงบประมาณ หรือไม่

มติที่ประชุม - อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หมวดงบลงทุน ด้วยมติ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

๓.เรื่องขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

นายคำรณ พูนชัย - นายกองคํการบรหการส่วนตําลปราชาทอง เรเรียนทํานประธานสภา ฯ ด้วยคณะผู้บรหการมี ความจําเป็นต้องใช้งบประมาณเพื่อดําเนินการแก้ไขปัญหาดือดร้อนเร่งด่วนให้แก่ประชาชน ประกอบกับงบประมาณ รายจ่ายมีไม่เพียงพอ จํานวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๔,๔๖๘,๖๐๐ บาท สําหรับรายละเอียดโครงการขอมอบให้ รองสําริทธิ ชาวสวน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายสําริทธิ ชาวสวน - รองนายกองคํการบรหการส่วนตําลปราชาทอง คนที่ ๑ เรเรียนทํานประธานสภา ฯ กระผมได้รับขอมอบหมายชี้แจงรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จํานวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ รวม ๔,๔๖๘,๖๐๐ บาท ทั้งนี้รายละเอียดได้แจกให้สมาชิกสภา ฯ พร้อมแบบ และประมาณการราคาก่อสร้างแล้ว ความเดือดร้อนต่าง ๆ เมื่อได้เดินทางไปในหมู่บ้านก็มีข้อร้องเรียน เนื่องจากบกกติมีจํากัดสามารถดําเนินการได้ หมู่บ้านละสองแสนถึงสามแสนบาทซึ่งไม่เพียงพอ ขอชี้แจงโครงการ ดังนี้

หน่วยงาน

กองช่าง

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านฉันทเพล - แสรอ) บ้านฉันทเพล หมู่ที่ ๑ ตําลปราชาทอง อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) งบประมาณ ๔๔๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านฉันทเพล - แสรอ) บ้านฉันทเพล หมู่ที่ ๑ ตําลปราชาทอง อําเภอเขวาสินรินทร์ ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน ๑ ชุด ตามแบบที่อบต.ปราชาทองกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๑ เนื่องจาก เป็นถนนสายหลักที่มีราษฎรใช้มาก ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อที่ผ่านมาได้ซ่อมแซมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว โดยจะ เริ่มทำจากสี่แยกบ้านฉันทเพลไปทางสะพาน

๒.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก คันลําห้วยละหานฝั่งทิศเหนือ(จากสะพานบ้านระงอล - อาคาร ระบายน้ำ) บ้านฉันทเพล หมู่ที่ ๒ ตําลปราชาทอง อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผน จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) งบประมาณ ๓๔๔,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกคันลําห้วยละหานฝั่ง ทิศเหนือ (จากสะพานบ้านระงอล - อาคารระบายน้ำ) บ้านฉันทเพล หมู่ที่ ๒ ตําลปราชาทอง อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงาน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๖ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จํานวน ๑ ชุด ตามแบบ ที่อบต.ปราชาทองกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๒ สืบเนื่องจากการขุดลอกคลองและถมดินคันคลอง ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปสู่ไร่นาด้วยความลำบาก

๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านพะเนา-อาโพน) บ้านพะเนา หมู่ที่ ๓ ตําลปราชาทอง อําเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน)

งบประมาณ ๑๖๒,๓๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านพะเนา - อาโพน) บ้านพะเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปริมาณงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด ตามแบบที่อบต.ปราสาททองกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๓

๔.โครงการวางท่อระบายน้ำ (จากทางหลวงชนบท - บ้านนางประนูน พอกพูน) บ้านพะเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) งบประมาณ ๔๒,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า วางท่อระบายน้ำ (จากทางหลวงชนบท - บ้านนางประนูน พอกพูน) บ้านพะเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีต Dia. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร และท่อผ้าครึ่งคอนกรีต Dia. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร ตามแบบที่อบต.ปราสาททองกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๔ เนื่องจากร้องเรียนมาเนื่องจากมีน้ำท่วมขัง

๕.โครงการวางท่อระบายน้ำ (จากบ้านนายดูล สมานใจ-ทางหลวงชนบท) บ้านพะเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) งบประมาณ ๖๐,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำ (จากบ้านนายดูล สมานใจ - ทางหลวงชนบท) บ้านพะเนา หมู่ที่ ๓ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีต Dia. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร และท่อผ้าครึ่งคอนกรีต Dia. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร ตามแบบที่อบต.ปราสาททองกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๕ เนื่องจากราษฎรได้ร้องเรียนมาเมื่อสี่ปีแล้วแต่ยังไม่สามารถดำเนินการให้ได้

๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากที่ดินนายบันเทิง พันธุ์ศรี-นางเบ็ญ ระวังชื่อ) บ้านระงอล หมู่ที่ ๔ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) งบประมาณ ๒๙๙,๓๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากที่ดินนายบันเทิง พันธุ์ศรี - นางเบ็ญ ระวังชื่อ) บ้านระงอล หมู่ที่ ๔ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๔.๐๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด ตามแบบที่อบต.ปราสาททองกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๖ เนื่องจากสภาพถนนมีน้ำท่วมขัง ชรุขระ

๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านหนองไทร - บ้านฉันเพล) บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) งบประมาณ ๒๙๖,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านหนองไทร - บ้านฉันเพล) บ้านหนองไทร หมู่ที่ ๕ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

น.๗ (โครงการ).../

(โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน ๑ ชุด ตามแบบที่อบต.ปราสาททองกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๖. ลำดับที่ ๗ เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ

๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเข้าหมู่บ้าน) บ้านสามโค หมู่ที่ ๖ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) งบประมาณ ๒๙๕,๓๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเข้าหมู่บ้าน) บ้านสามโค หมู่ที่ ๖ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด ตามแบบที่อบต.ปราสาททองกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๘ เนื่องจากถนนเส้นนี้ก่อสร้างมาแล้วผู้จึงดำเนินการสร้างให้ประชาชนสัญจรได้สะดวก

๙.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านสามโค-บ้านตาปุด) บ้านสามโค หมู่ที่ ๖ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) งบประมาณ ๗๖,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านสามโค - บ้านตาปุด) บ้านสามโค หมู่ที่ ๖ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Dia. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.ปราสาททอง กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๙

๑๐.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากสระประปา หมู่บ้านบ้านตาซอน - เมรุวัดปราสาททอง) บ้านตาซอน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) งบประมาณ ๒๙๖,๕๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากสระประปาหมู่บ้าน บ้านตาซอน- เมรุวัดปราสาททอง) บ้านตาซอน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๕ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด ตามแบบที่อบต.ปราสาททองกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๑๐ เนื่องจากถนนเส้นนี้ได้รับแจ้งว่าเป็นเส้นทางที่นักเรียนใช้สัญจรมาโรงเรียน และราษฎรใช้สัญจรมาทำบุญที่วัดปราสาททอง

๑๑.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (จากที่ดินนายแสง นุดโร - ถนนลาดยาง) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน)

งบประมาณ ๒๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก (จากที่ดินนายแสง นุตร์โร - ถนนลาดยาง) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) ปริมาณงาน ลงหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๖๑ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด ตามแบบที่อบต.ปราสาททองกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๑๑ ถนนมีสภาพเป็นดินเหนียวทำให้ราษฎรสัญจรลำบาก

๑๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าสำนักสงฆ์หนองโพธิ์น้อย)บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) งบประมาณ ๑๒๒,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเข้าสำนักสงฆ์หนองโพธิ์น้อย) บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด ตามแบบที่อบต.ปราสาททองกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๑๒

๑๓.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (จากที่ดินนางทวีศรี ทองหล่อ -หนองอันลิ่ง) บ้านแสรออ หมู่ที่ ๘ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) งบประมาณ ๓๓๘,๔๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุก (จากที่ดินนางทวี ทองหล่อ - หนองอันลิ่ง) บ้านแสรออ หมู่ที่ ๘ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด ตามแบบที่อบต.ปราสาททองกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑๓ เนื่องจากได้รับงบประมาณชุดลออกด้วยระหารไม่มีที่ทิ้งมูลดินจึงได้เอาดินมาถมถนนเส้นนี้ทำให้ราษฎรเดินทางลำบากเมื่อลงพื้นที่ก็จะได้รับร้องเรียนทุกครั้ง

๑๔.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายทำนอง ปรากฏรัตน์ - บ้านนางสมจิตร ปรากฏรัตน์) บ้านฉันทเพล หมู่ที่ ๒ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) งบประมาณ ๓๗๑,๘๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายไสว บันลือทรัพย์ - บ้านนางสมจิตร ปรากฏรัตน์) บ้านฉันทเพล หมู่ที่ ๒ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด ตามแบบที่อบต.ปราสาททองกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๑๔ ถนนชำรุดเหล็กไหล่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร

๑๕.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากที่นานายลิม นพเก้า - หนองปริง) บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) งบประมาณ ๒๙๗,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากที่นานายลิม นพเก้า - หนองปริง) บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด ตามแบบที่อบต.ปราสาททอง กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑๕

๑๖.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากบ้านนายวิชัย ยืนยาว - ถนนฉันทเพล แสรอ) บ้านระไซร์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) งบประมาณ ๓๕๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางจากบ้านนายวิชัย - ยืนยาว - ถนนฉันทเพล แสรอ) บ้านระไซร์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๖ ตร.ม. พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด ตามแบบที่อบต.ปราสาททองกำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๑๖ ดำเนินการต่อเนื่องซึ่งจะสิ้นสุดระยะทางในครั้งนี้

๑๗.โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ำ (คลองป่า) บ้านตาปุด หมู่ที่ ๗ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) งบประมาณ ๒๓๘,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารระบายน้ำ (คลองป่า) บ้านตาปุด หมู่ที่ ๗ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคารระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๓.๗๕ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด ตามแบบที่อบต.ปราสาททอง กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๒ ได้รับงบประมาณชุดลอกคลองป่า และได้ดำเนินการชุดลอกเรียบร้อยแล้ว จึงได้เสนอก่อสร้างอาคารระบายน้ำเพื่อกั้นน้ำไว้ให้ราษฎรใช้และจะเร่งดำเนินการให้ทันกักเก็บน้ำในปี

๑๘.โครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (ลำห้วยละหาน) บ้านใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนงานแผนพัฒนาหมู่บ้าน) งบประมาณ ๑๔๖,๓๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ (ลำห้วยละหาน) บ้านใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (โครงการประสานแผนจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน) ปริมาณงาน ขุดลอกลำห้วยละหาน ขนาดกว้างปากคลอง ๒๐ เมตร ขนาดกว้างก้นคลอง ๕ เมตร ยาว ๒๙๐ เมตร ลึกเอียงจากปากคลองเดิม ๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๑๐๐ ลบ.ม. ปรับแต่งลาดเอียง ๑ : ๑.๕ พร้อมติดตั้งป้าย

ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด ตามแบบที่อบต.ปราสาททอง กำหนด เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๒ เมื่อดำเนินการสิ้นสุดระยะทางจะถึงช่วงสะพานข้ามลำห้วยไปบ้านระงอล

โครงการที่ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเมื่อดำเนินการแล้วก็คงจะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่พอสมควร

ประธาน - สมาชิกสภา ฯ ท่านใดมีข้อสงสัยต้องการสอบถามหรือไม่

นายวิสุทธิ สมานทอง - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภา ฯ ก่อนอื่นขอขอบคุณท่านนายก ฯ และผู้บริหารที่เห็นความสำคัญเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน หรือตามความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ แต่ทั้งนี้ท่านไม่ได้ชี้แจงยอดเงินสะสมสถานะการเงินการคลังให้สมาชิกทราบแต่ท่านก็ได้แนบให้แก่สมาชิกสภา ฯ แล้ว มีเงินคงเหลือจากการกักเงินไว้ตามระเบียบแล้วสามารถจ่ายขาดเงินสะสมที่ใช้ได้จำนวน ๖,๕๕๙๑๕๓.๘๒ บาท ท่านขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวนสี่ล้านกว่าบาท ซึ่งยังมีเงินสะสมคงเหลือสองล้านกว่าบาท กระผมขอทักท้วงว่าหากโครงการใดที่สามารถขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมแล้วสามารถดำเนินการให้สิ้นสุดโครงการก็ควรดำเนินการเพื่อให้แก้ปัญหาภัยราษฎรในครั้งเดียว เช่นโครงการวางท่อระบายน้ำจากทางหลวงชนบท - บ้านนางประนูน พอกพูน บ้านพะเนา หมู่ที่ ๓ โครงการที่จะดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดในรายละเอียดก็จะแก้ปัญหาได้เพียงช่วงนั้น แต่ในสภาพจริงแล้วถนนเส้นนี้มีปัญหาน้ำท่วมขังทุกปีหากสามารถดำเนินการได้ตลอดทั้งแนวก็จะแก้ปัญหาได้ในครั้งเดียว ขอเสนอแนะเพียงเท่านี้ในส่วนของการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมก็คงไม่มีปัญหา

นายคำรณ พูนชัย - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง เรียนท่านประธานสภา ฯ ต้องขอภัยท่านประธานสภา ฯ ที่ยังไม่ชี้แจงสถานะการเงินการคลังให้ทุกท่านได้ทราบรายละเอียด ขออนุญาตให้นางปิยะดา ผลดี ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

นางปิยะดา ผลดี - ผู้อำนวยการกองคลัง เรียนท่านประธานสภา ฯ ขอท่านได้ดูเอกสาร สิ่งส่งมาด้วย ๖ รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ๓๖,๖๗๗๘๓๖.๐๐ บาท

หัก - หนี้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เช่นเงินรับฝาก เงินตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน

(๒,๗๑๑,๔๖๑.๕๒)

- เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (๑๔,๒๗๖,๗๓๓.๓๙) (๑๖,๙๘๘,๑๙๔.๙๑)

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๘,๖๘๙๓๖๔๑.๐๙ บาท

หัก - รายการกักเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและก่อนนี้

ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้

(๓,๖๑๖,๗๒๕.๑๔)

- เงินสะสมที่จ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ (๒,๒๗๗,๔๔๓.๑๓) (๕,๘๙๔,๑๖๘.๒๗)

น.๑๑ คงเหลือ.../

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๑๒,๗๙๕,๔๗๒.๘๒ บาท

หัก - สำรองจ่ายตามระเบียบ ฯ (ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีก ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
(๖,๓๙๗,๕๕๐.๐๐) ๖,๓๙๗,๙๒๒.๘๒ บาท

บวก - รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม ๑๖๑,๒๓๑.๐๐

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้

๖,๕๕๙,๑๕๓.๘๒ บาท

ประธาน - ท่านอื่นมีข้อสงสัยอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หรือไม่

มติที่ประชุม - อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยมติ ๑๑ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธาน - ตามที่ได้แจ้งท่านทราบก่อนการประชุมแล้วกรณีมีสมาชิกสภา ฯ ขออนุญาตประธานสภา ฯ ถ่ายทอดสดการประชุมสภา ฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ที่จะได้รับข่าวสารและติดตามการดำเนินงานของ สภา ฯ และได้รับทราบผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองอย่างทันทั่วทั้งที่โดยเฉพาะการประชุมสภา ฯ เรื่องการพิจารณาข้อบัญญัติ และพิจารณางบประมาณรายจ่ายของแต่ละปี เพื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ในส่วนนี้ได้มาศึกษาในเรื่องการไลฟ์สด ก็มีหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๔.๓/ว ๔๙๙๕ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เรื่องการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา ได้แจ้งให้ เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล นำไปพิจารณาตามความเหมาะสม และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๑๗ วรรคสี่ ที่มีความสนใจมารับฟัง เามาเทียบกับการขอไลฟ์สด ที่จริงแล้วการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้ทำหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการ ติดประกาศประชาสัมพันธ์ รวมทั้ง ส่งหนังสือให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ฯ แต่ละครั้งแล้ว ผลก็ไม่มีประชาชนหรือองค์กรต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมแต่อย่างใด ก็จะมีเพียงสมาชิกสภา ฯ และผู้บริหาร จะเห็นว่ามีช่องทางการประชาสัมพันธ์และเปิดโอกาสให้ประชาชนรับฟังแล้ว จึงใช้ดุลพินิจของประธานสภาจึงเสนอให้สมาชิกสภา ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสียที่จะได้รับ แต่ส่วนตัวเห็นว่าการไลฟ์สดดีแต่จำกัดด้วยกฎหมาย ก่อนอื่นขอเชิญท่านวิสุทธิ สมานทอง ผู้เสนอแนวคิดขอถ่ายทอดสดการประชุมสภา ฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุม

นายวิสุทธิ สมานทอง - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภา ฯ ท่านประธานอาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อน ตามที่ได้เสนอหนังสือขออนุญาตถ่ายทอดสดนั้น เป็นกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีเว็บไซต์ของตนเองเมื่อมีการประชุมสภา ฯ ก็มาเก็บไว้ที่เว็บไซต์ใครอยากเปิดฟังตอนไหนก็ได้ ซึ่งเนื้อหาการถ่ายทอดสดจะมีต้นฉบับอยู่ที่นี้เก็บไว้ที่สำนักงาน ไม่สามารถติดต่อเปลี่ยนแปลงคำพูดได้แต่อย่างใด มิได้หมายความว่า

น.๑๒ ว่าแต่ละคน.../

ว่าแต่ละคนต่างไลฟ์สไตล์การประชุมสภา ฯ ซึ่งไม่ได้มีผลกระทบต่อสมาชิกสภา ฯ หรือผู้บริหารแต่อย่างใด ทั้งนี้ตามที่ท่านได้ชี้แจงว่าเลขานุการสภา ฯ ได้ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมประชุมสภา ฯ แล้ว คงไม่ประชาชนเข้าร่วมรับฟังแต่อย่างใด จะเห็นได้จากเมื่อมีการประชุมในหมู่บ้านก็ยังเข้าร่วมประชุมน้อยราย แต่อย่างไรก็ตามอยู่ที่ดุลยพินิจที่ท่านจะพิจารณา แต่การถ่ายทอดสดมีข้อดีคือ ผู้บริหารไม่ต้องประชาสัมพันธ์หลายครั้ง แต่ใช้การไลฟ์สด เหมือนมีตัวช่วยในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ในส่วนเรื่องข้อบัญญัติต่อย่อมแก่เรื่องแค่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายอย่างเดียวน่าจะเป็นข้อบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องอันตรายต่อสุขภาพ การถมดิน การวางท่อ การเปลี่ยนแปลงการเก็บภาษี

ประธาน - เชิญท่านสมาชิกสภา ฯ ได้ออกความคิดเห็นและจะได้ใช้ดุลยพินิจอีกทีหนึ่ง

นายบรรทม พันธุ์ศรี - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภา ฯ ความคิดเห็นส่วนตัวไม่อยากให้มีการไลฟ์สดเนื่องจากสมาชิกสภา ฯ มีความรู้น้อย การพูดคุยในสภาอาจจะใช้คำพูดที่ผิด

นายมัธยัส สมานรักษ์ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภา ฯ อย่างที่ประธานได้แจ้งถ้ามีการไลฟ์สดอาจจะมีผลพลาดเกิดขึ้นซึ่งจะปรากฏแก่บุคคลภายนอกทันที เพราะฉะนั้นในตอนนี้อย่าให้มีการประชุมสภา ฯ แบบเดิมไปก่อน

นายเต็ง เฉลียวศิลป์ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภา ฯ กระผมเห็นด้วยกับท่านวิสุทธิ แต่ก่อนที่จะพูดอะไรแต่ละครั้งขอให้มีการไตร่ตรองให้ดีถ้าคิดว่าการพูดในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เห็นเป็นไร

นายพงษ์ทร พริ้งเพราะ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง หมู่ที่ ๑๒ เรียนท่านประธานสภา ฯ เรื่องการไลฟ์สดถ้าผิดพลาดหรือมีใช้คำพูดแบบภาษาอื่นออกมาก็ให้มีการประชุมแบบเดิมไปก่อน

นายประดับ วงษ์ศรี - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง หมู่ที่ ๙ เรียนท่านประธานสภา ฯ ส่วนตัวมีความคิดเห็นว่าการไลฟ์สดยังไม่จำเป็นเท่าไรแต่เมื่อท่านประธานสภา ฯ ได้นำมาปรึกษาหารือในที่ประชุมแล้วมีความผิดพลาดในการพูดหรือการใช้คำพูดก็อาจเกิดความเสียหาย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือนำเรียนเรื่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและหมู่บ้านเป็นสิ่งที่สำคัญกว่า

นางกาญจนา พริ้งเพราะ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง หมู่ที่ ๑๓ เรียนท่านประธานสภา ฯ ความคิดเห็นส่วนตัวดีใหม่ก็ดีแต่ถ้าจะให้ช่วงระหว่างข้อดี ข้อเสีย ก็อย่าให้มีไลฟ์สดดีกว่า

นายบุญเนียร พันธุ์ศรี - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง หมู่ที่ ๗ เรียนท่านประธานสภา ฯ ความคิดเห็นดีทั้งสองอย่าง แต่ขอให้มีการประชุมแบบเดิมดีกว่า

ประธาน - ได้รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกสภา ฯ พอสมควรแล้วขอวินิจฉัยและใช้ดุลยพินิจว่าในวาระการดำรงตำแหน่งของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชุดนี้ขอให้การประชุมสภา ฯ โดยไม่ต้องไลฟ์สด

นายชาติรี จารัตน์ - รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คนที่ ๒ เรียนท่านประธานสภา ฯ กระผมขอนำเรียนท่านสมาชิกสภา ฯ ทราบ

๑.เพื่อการติดต่อประสานงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว คือท่านนายกได้มอบหมายให้รองนายกสาริทธิ์ ชาวสวน รองนายก ฯ คนที่ ๑ รับผิดชอบงานของกองช่าง และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่วนกระผมรองนายก ฯ คนที่ ๒ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานสำนักปลัด ท่านนายกจะดูแลภาพรวมทั้งหมด

๒.การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ องค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ความช่วยเหลือได้สำหรับผู้ที่เสี่ยงสูงมีคำสั่งให้กักตัว สำหรับผู้พบติดเชื้อโควิด-๑๙ จะอยู่ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งนี้ผู้ที่เสี่ยงสูงขอรับความช่วยเหลือสามารถยื่นหนังสือร้องขอหรือให้ยื่นทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองก็ได้

๓.ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวโรกาสวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓

๔.ฝากท่านประธานสภา ฯ ขอขอบคุณไปยังท่านวิสุทธิ ที่ท่านได้สอบถาม เสนอแนะทำให้สมาชิกสภา ฯ ได้รับความรู้ความเข้าใจ

นายคำรณ พูนชัย - นายองค์การบริหารส่วนตำบล เรียนท่านประธานสภา ฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองจะจัดงานฉลององค์ปราสาททองในปีนี้จะจัดให้มีพิธีการบวงสรวง และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเท่านั้น ไม่มีกิจกรรมรำบวงสรวง หรือการแสดงใดๆ ทั้งสิ้นเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิดเมื่อเสร็จงานก็จะมอบอาหารและอาหารว่างให้แก่ผู้มาร่วมงานรับประทานที่บ้าน

นางสาวรอด คงสกุล - ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เรียนท่านประธานสภา ฯ ขอนำเรียนถึงสมาชิกสภา ฯ ที่เคยได้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภา ฯ ขอท่านได้ยื่นแบบเสียภาษีบุคคลธรรมดาด้วย

นายวิสุทธิ สمانทอง - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภา ฯ กระผมขอลาออกจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่
ประธาน - ตามที่นายวิสุทธิ สمانทอง ขอลาออกจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไม่อนุญาตให้ลาออก เนื่องจากการลาออกจะต้องยื่นเป็นหนังสือต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเต็ง เฉลียวศิลป์ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภา ฯ ขอสอบถามว่าจะต้องทำหนังสือแจ้งเหตุผู้ประสบเหตุวาทภัยหรือไม่

นายธวัช พันธุ์ศรี - รองประธานสภา ฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ ขอท่านได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายอำนาจชัย พัทธานู - หัวหน้าสำนักงานปลัด เรียนท่านประธานสภา ฯ การแจ้งเหตุประสบสาธารณภัยนั้นขอท่านได้ประสานกับท่านผู้ใหญ่บ้าน หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาทภัย ๑.เป็นที่อยู่อาศัยที่อยู่ประจำ ๒.โรงเก็บพืชผลทางการเกษตร/ยุ้งข้าว ๓.คอกสัตว์ ๔.ห้องน้ำหรือโรงเรือนที่แยกออกจากบ้านเรือน หรือโรงเรือนเก็บฟางที่ไม่ติดกับคอกสัตว์ วัด สำนักสงฆ์ สถานที่ราชการไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ได้รับความช่วยเหลือแต่อย่างใด และการให้ความช่วยเหลือเมื่อได้รับทราบการเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบและประมาณการความเสียหายเป็นรายบุคคล แล้วบันทึกความเสียหายเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ส่วนการช่วยเหลือนั้นไม่ได้ช่วยเหลือเต็มวงเงินที่ได้รับความเสียหายแต่เป็นการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นายธวัช พันธุ์ศรี - รองประธานสภา ฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ ขอสอบถามกรณีที่บ้านระไซร์ได้ร้องทุกข์แจ้งความเดือดร้อนกรณีเสาไฟฟ้าในหมู่บ้านที่เอียงอันเนื่องจากเหตุวาทภัยจะได้รับความแก้ไขเมื่อใด

นายมัธยัส สมนารักษ์ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง หมู่ที่ ๘ เรียนท่านประธานสภา ฯ

จากเหตุวาทภัยที่ผ่านมาต้นไม้ล้มมองค์การบริหารส่วนตำบลจะให้ความช่วยเหลือได้หรือไม่

นายอำนาจชัย พัชธานุ - หัวหน้าสำนักงานปลัด เรียนท่านประธานสภา ฯ ขอนำเรียนชี้แจงในส่วนความเสียหายของบ้านไร่ไร่องค์การบริหารส่วนตำบลได้แจ้งประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์แล้ว ในเรื่องต้นไม้ที่ล้มจากเหตุวาทภัยหากเป็นส่วนบุคคลเจ้าของต้องรับผิดชอบ แต่ถ้าต้นไม้ของสาธารณประโยชน์อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิสุทธิ สมานทอง - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภา ฯ ขอสอบถามกรณีให้ความช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพสำหรับผู้เสี่ยงสูงได้รับคำสั่งให้กักตัว แต่ไม่ได้มอบให้แก่ผู้พบเชื้อโควิด-๑๙ ที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เป็นนโยบายขอผู้บริหารหรือการดำเนินการดังกล่าวขัดด้วยระเบียบกฎหมายใด

นายอำนาจชัย พัชธานุ - หัวหน้าสำนักงานปลัด เรียนท่านประธานสภา ฯ กรณีการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่ได้รับคำสั่งให้กักตัว โดยไม่ได้มอบให้กับผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ที่บ้านนั้นเป็นไปตามระเบียบ

นายธวัช พันธุ์ศรี - รองประธานสภา ฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ ด้วยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีความประสงค์ให้มีการออมเงินแก่สมาชิกสภา ฯ และผู้บริหาร เพื่อจะได้มีเงินเหลือเมื่อครบวาระการดำรงตำแหน่งมีความคิดเห็นอย่างไร

นายสวน พันธุ์ศรี - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานสภา ฯ กระผมยังไม่ทราบรายละเอียดขอสอบถามข้อมูลเรื่องออมเงินเพิ่มเติมได้หรือไม่

นายธวัช พันธุ์ศรี - รองประธานสภา ฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ จะมีการสมัครสมาชิกเงินออมเปิดให้ออมขั้นต่ำห้าร้อยบาททุกเดือน หากสมาชิกกลุ่มคนใดเดือดร้อนให้มายืมเงินไปก่อนแล้วส่งใช้โดยการหักเงินเดือนพร้อมดอกเบี้ยเมื่อครบระยะเวลาการดำรงตำแหน่งสี่ปีจะเบิกเงินออมคืนให้สมาชิกกลุ่มพร้อมเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนโดยจะให้มีผู้ดำเนินการหนึ่งคน

มติที่ประชุม - รับทราบ สำหรับการออมเงินได้มอบหมายให้นายบุญเชิด จารัตน์ และนางกาญจนา พริ้งเพราะเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๒๐ น.



ผู้จัดบันทึก

(นางสาวรอด คงสกุล)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททองได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภา ฯ แล้ว



(นายวิสุทธิ สมานทอง)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นายบุญเนียร พันธุ์ศรี)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม



(นายบุญเชิด จารัตน์)

เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา ฯ ครั้งนี้แล้วใน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง สมัย สามัญ สมัยที่ ๒ /๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
เมื่อวันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕



ผู้รับรอง

(นายโชติวิทย์ รอรูเจน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง